



## การแชร์ดำเนินงานของสโมสรฯ และด้านการบริหารสมาชิกภาพ ในการประชุมระหว่างเมือง ครั้งที่ 2 (Intercity Meeting)

สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต เป็นสโมสรน้องใหม่ สโมสรที่ 9 ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีอายุสโมสรเพียง 4 ปี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 17 คน นำโดย นายกก่อตั้งเกรียงยุทธ เตโชภาส ต่อมาในปีที่ 2 ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 23 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 29 คนในปีที่ 3 สำหรับในปีนี้เป็นปีที่ 4 ของสโมสร จำนวนสมาชิกยังคงเติบโตต่อเนื่อง เป็น 37 คน ทำให้มีโอกาสมาแบ่งปันวิธีการทำงานของสโมสรฯ ในการประชุม Inter City ในครั้งนี้

หากมองย้อนกลับไปแล้ววิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้สโมสรฯ มีการเติบโตต่อเนื่อง คงมีด้วยกันหลายอย่าง ขอสรุปปัจจัยที่ทำให้สโมสรฯเติบโตต่อเนื่องไว้ 5 ข้อ ที่เป็นหัวใจสำคัญ คือ

การมี Purpose หรือเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสโมสรที่ชัดเจน ของนายกก่อตั้ง และสมาชิกก่อตั้ง คือ การเป็นสโมสรที่รวมตัวของนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ชอบคิดนอกกรอบ ทำอะไรรูปแบบใหม่ และอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมร่วมกัน

ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาสโมสรฯ , ผู้นำ และอดีตผู้นำภาค และอดีตนายกของสโมสรอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความเป็นโรแทเรียนที่ดี ได้เชื่อมโยงกับสโมสรต่างๆ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ

การช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งกัน โดยจัดให้มีช่วงนายหัวเหมือง ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุมประจำสัปดาห์ของสโมสรฯ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงธุรกิจของสมาชิก นำรูปแบบคล้ายของ BNI มาปรับใช้ ยึดหลักว่าหากสมาชิกลำบาก จะให้ไปช่วยเหลือใครก็ยาก แต่หากสมาชิกกระเป๋าทุงก็จะเป็นผู้บริจาคที่บริจาคต่อเนื่องในปริมาณที่มากขึ้นด้วย

การมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยเน้นที่ผลลัพธ์ไม่เน้นวิธีการ ทำให้สโมสรฯ มีไอเดียใหม่ๆ ในการทำกิจกรรมอยู่เสมอ เช่น การจัดงานสถาปนาในปีนี้ เนื่องจากเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมา จึงไม่อยากให้ใช้บะเยอะ แต่ก็อยากประชาสัมพันธ์ผลงาน และทำให้สโมสรฯเป็นที่รู้จัก จึงจัดงานในธีม Aloha ในสวนแบบเรียบง่าย ใส่ชาส์สัน มีความสนุกสนานอบอุ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งพิธีการแบบโรตารีไว้ได้อย่างครบถ้วน

ตั้งเป้าหมาย ความฝันร่วมกัน ลงมือทำด้วยกัน อาจจะไม่สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้างก็ไม่เป็นไร ความสุขอยู่ระหว่างทาง ถึงจะทะเลาะกันบ้างแต่ก็จบตรงนั้นเพราะเรามีฝันเดียวกัน



วันนี้สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต เพิ่งเริ่มก่อตั้งไม่นาน และยังคงมาเจอกับวิกฤตโควิดอีกด้วย แต่เราก็ไม่ย่อท้อ ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีป่าตองบีช และสโมสรโรตารีอันดามัน ที่ในปีนี้ได้นำเงิน DDF มาทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับทางสโมสรฯ หากสโมสรไหนอยากร่วมทำโครงการดีๆ เรายินดีพร้อมทำด้วยกัน ตามชื่อของสโมสรในการทำเหมืองอาจต้องเหนื่อย และใช้เวลาในการขุดลงไปอีกนาน แต่เชื่อมั่นว่าหากเราไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราจะเจอสายแร่ในปริมาณมหาศาลที่งดงาม

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

นย. ศาสวัต หลิมพานิชย์

นายกสโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต

โทร. 096914 5156

รทร. วันดี ช้างงาม

เลขานุการ สโมสรโรตารี เหมืองแร่ ภูเก็ต

โทร 063 156 5456